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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 4/2562 

วันที่ 3 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 2 อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ทําหน้าที่ประธานการประชุม 
๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๓. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 3 เมษายน 2562 



๒ 
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3. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 

4. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๓. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๔. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๕. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๖. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 

แห่งเอเชีย 
๑๘. อ.ไกรลาส จิตร์กุล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๙. ผศ.สุขานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๑. ผศ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๒. ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตร ี รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๓. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๔. นางเสาร์คํา เมืองแก้ว รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๕. ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๒๖. อ.ดร.รณวีร์ พาผล อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



๓ 
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๒๗. อ.นันทิยา ศิลาชัย อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒๘. อ.สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการศึกษาทั่วไป 
และศิลปวิทยาศาสตร์ 

๒๙. อ.สาโรช สอาดเอ่ียม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓๐. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ไม่สามารถมาประชุมและทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยได้ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 10 วรรคสาม  
โดยที่ประชุมได้เสนอให้นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่ประธาน 
การประชุม 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบให้นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทําหน้าที่ประธาน 
การประชุม 

 
จากน้ันประธานกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

๔.๒.1 อนุมัตใิหป้รญิญาของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
ปกีารศกึษา 2561 ครั้งที่ 4/2562 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖2 
และคร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 และวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามลําดับ ได้พิจารณาเสนอ
การให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 2,574 คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 ระดับปริญญาโท 2 คน   
 ระดับปริญญาตรี 12 คน 

   รวม 14 คน 
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สําเร็จการศึกษา วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 ระดับปริญญาโท 3 คน   
 ระดับปริญญาตรี 2,557 คน 

   รวม 2,560 คน 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน  2,574 คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 

 
๔.๒.2 การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
 

 อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ นําเสนอ 
ที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้ทําการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕62 เรียบร้อยแล้ว 
โดยผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.2.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่า การปรับเปลี่ยนคร้ังน้ีมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารหลักสูตรโดยนําเน้ือหา
ทั้งหมดมาบูรณาการเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วพบว่ารายวิชา
สอดคล้องกับเป้าหมาย แต่ยังมีบางประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ คือ การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ที่บูรณาการซึ่งค่อนข้างยาก อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาบูรณาการน้ันหากทําการสอนไม่เป็นไปในรูปแบบวิธีการสอน
แบบทีม ( Team Teaching Method) จะทําได้ค่อนข้างยาก เพราะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  
มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญ ในทุกศาสตร์ ที่จะสอนในเชิงบูรณาการได้โดยไม่ลงรายละเอียดมากนัก
แต่นักศึกษาสามารถฟังแล้วเข้าใจและได้สาระทั้งหมด จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากสําหรับผู้สอน จึงฝากไว้สําหรับ
การพิจารณาถึงการบริหารจัดการการเรียนการสอนในกรณีน้ีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อคิดเห็นว่ารายวิชาวัยใสใจสะอาด (Preventing and Resisting Corruption) รายช่ือภาษาไทย
และภาษาอังกฤษความหมายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และความหมายของรายวิชาน้ีคาบเก่ียวกับความเป็น
พลเมืองของการพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ 
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3. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่าในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่นําเสนอมานั้นสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning 
Outcomes) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) 5 ด้าน ครบถ้วนหรือไม่ 
โดยเฉพาะด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณาจาก
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วเห็นว่ารายวิชายังไม่ครอบคลุม หากเป็นไปได้ควรเพ่ิม
รายวิชาเลือก เน่ืองจากปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
นักศึกษาจําเป็นต้องเรียนรู้และมีทักษะดังกล่าว 

4. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า ขณะนี้ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาเร่ืองหน้ีสินครัวเรือน
อย่างมาก จะทําอย่างไรให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล ต้ังแต่การวางแผน
การเงิน ศิลปะการใช้เงิน จิตสํานึกรักการออม เป็นต้น เพ่ือให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาออกไปแล้วสามารถ
จัดทําบัญชีส่วนตัว ครัวเรือน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างมีความสุขในอนาคตได้โดยไม่มี
หน้ีสิน  

5. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ควรสนองต่อแนวพระราชดํารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
หรือไม่ ซึ่งพระองค์ท่านดําริไว้ว่า “การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ การศึกษาต้องสร้างให้คนไทย 
มีคุณสมบัติที่เป็นสิ่งสําคัญของประเทศ ดังน้ี 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 3) มีงานทํา 
มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย” 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) ควรเพ่ิมเติมเน้ือหาเก่ียวกับการสร้างจิตสํานึก 
ในความเป็นไทยให้กับนักศึกษามากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะรากฐานของความเป็นไทย เรื่องเก่ียวกับประวัติศาสตร์
ไทย ซึ่งเน้ือหาเหล่าน้ีได้ขาดหายไปจากเดิม จะทําอย่างไรให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากในปัจจุบัน 2) รายวิชาความเป็นราชภัฏเชียงใหม่ 
คําอธิบายรายวิชาและเน้ือหาต่าง ๆ ไม่ควรจํากัดเพียงราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะแคบเกินไป นักศึกษาควร
รอบรู้อย่างกว้างขวาง 3) เน้ือหาต่าง ๆ ควรให้ความสําคัญและครอบคลุมถึงพระราโชบายของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 4) ควรปรับช่ือรายวิชาวัยใสใจสะอาด ให้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน 
และควรปรับคําอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับช่ือรายวิชาเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความ 5) รายวิชาความเป็น
พลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่นควรเพ่ิมเติมข้อความใหม่ เป็น “การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้แบบเน้นการทํา
กิจกรรม (Active Learning)” เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 6) ควรพิจารณาตรวจสอบข้อความ หน้า 3 ข้อ 2 
ใหม่อีกครั้งหน่ึงเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ 7) ควรปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ให้มีความเหมาะสม 
มากย่ิงขึ้น 8) ควรบริหารจัดการเก่ียวกับกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนให้ดี เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ต่อไปในอนาคต 

7. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) ช่ือกระบวนวิชาน้ัน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องมีความหมาย
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 2) เรื่องศิลปะการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข คําว่า “ศิลปะ” เป็นปรัชญา ซึ่งไม่ค่อย
ตรง คําอธิบายรายวิชาเป็นเพียงส่วนหน่ึงที่ต้องการทําให้สั้น กะทัดรัด ดังน้ัน ควรทําแผนการสอนให้ชัดเจน
และสอดรับกับศตวรรษที่ 21 3) เด็กยุคใหม่ควรรู้เรื่องภาษา เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องธุรกิจ เพราะเป็น
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สิ่งจําเป็นและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคาดว่าในอนาคตทุกคนจะเน้นการทําธุรกิจ
ส่วนตัว การเข้าสู่ระบบราชการหรือลูกจ้างบริษัทต่าง ๆ จะลดน้อยลง 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นดังน้ี 1) ควรตรวจสอบการสะกดคําและปรับแก้วิธีการใช้ภาษา โดยเฉพาะการใช้เครื่องหมาย “/” 
จะไม่นิยมใช้ในภาษาไทย ควรเขียนเป็นคําอธิบาย 2) หน้า 4 ข้อ 2 ควรตัด “ฯ” ออก 3) ควรปรับช่ือความเป็น 
ราชภัฏเชียงใหม่ เป็น ความเป็นราชภัฏ จะกว้างและครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 4) ควรปรับคําอธิบายรายวิชาและ
ปรับช่ือของรายวิชาการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างแท้จริง เน่ืองจากช่ือของรายวิชาเป็นศาสตร์ด้านจิตวิทยา แต่คําอธิบายรายวิชาเป็นศาสตร์ของ
การคิดและตัดสินใจ ศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องพิจารณาว่าต้องการอย่างไร 
หากต้องการเน้นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลก็ไม่ควรใช้ช่ือรายวิชาการคิด 
เชิงสร้างสรรค์ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
กล่าวว่า การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปคร้ังน้ีวิชาต่าง ๆ หายไปค่อนข้างมาก เช่น กลุ่มคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เดิมมีตัวเลือกให้นักศึกษา แต่ที่ปรับใหม่เหลือเพียง 3 รายวิชา ซึ่งค่อนข้างน้อยไปและยังเป็นวิชา
บังคับทั้งหมด  

10. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อคิดเห็นว่า 
ควรพิจารณาเรื่องความสมดุลของการจัดรายวิชาต่าง ๆ ให้รอบคอบ ครบถ้วน และสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น  
จากเอกสารเมื่อพิจารณาแล้วยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้สอนในการยกร่างการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มสังคมศาสตร์ 2) ควรพิจารณาและปรับปรุงเพ่ิมเติมด้านบริบทของสังคมและ 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งยังไม่ครอบคลุม  
เช่น วิชาชีพครูควรบรรจุไว้ในหลักสูตรของครุศาสตร์จะมีความเหมาะสมกว่าบรรจุไว้ในหลักสูตรสังคมศาสตร์ 
3) ควรพิจารณาการระบายแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้รอบคอบและให้มีความเหมาะสมอย่างแท้จริง 4) ควรเพ่ิมเติม 
เรื่องกฎหมายต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวัน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปประเทศตาม
รัฐธรรมนูญและมติคณะกรรมการการบริหารวิชาการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา  

11. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ได้ให้ความเห็นว่าหากต้องการจะปรับโครงสร้างใหม่น้ัน อาจจะไม่สามารถกระทําได้ในขณะนี้ เน่ืองจาก
จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อีก 19 หลักสูตร ที่รอเข้าสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาในคร้ังต่อไปเพ่ือให้ทันต่อการเปิดรับนักศึกษา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยมอบอาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด 
ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น โดยขอความอนุเคราะห์กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ทั้ง 4 คน ร่วมพิจารณาตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 



๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒.3 การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหมวดวชิาชพีคร ู
ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 

 
 อาจารย์สาโรช  สอาดเ อ่ียม  ในฐานะอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยมหาวิทยาลัยได้ทําการปรับปรุงหมวดวิชาชีพครู  ฉบับปรับปรุ ง พ .ศ .  ๒๕62 เรียบร้อยแล้ว  
โดยผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอหมวดวิชาวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือขอความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.2.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อคิดเห็น ดังน้ี 1) สภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีข้อสังเกต
ในรายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ โดยให้แก้ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิม “Research and 
Development in Innovation and Learning” เป็น “Research and Development in Innovation and 
Learning Innovation” ดังน้ัน จึงควรปรับแก้ตามข้อสังเกตของสภาวิชาการให้เรียบร้อย 2) ควรแก้ไขช่ือ
ภาษาอังกฤษของรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู จากเดิม “Ethics 
and Spirituality and Teachersship” เป็น “Ethics and Spirituality and Teachersship”  

2. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) ปัจจุบันการเรียนการสอนจะเน้นการลดจํานวนหน่วยกิตลง เพ่ือให้
นักศึกษาได้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากย่ิงขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากเอกสารฉบับน้ีเห็นว่า 
มีการกําหนดให้มีการเรียนการสอน จํานวน 39 หน่วยกิต จะเป็นการสวนกระแสการศึกษาโลกหรือไม่  
หากสามารถหลอมรวมรายวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้จะเป็นสิ่งที่ดี 2) ควรพิจารณาปรับช่ือภาษาอังกฤษของ
รายวิชาครุนิพนธ์ให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 3) การระบายจุดดําในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาชีพครูน้ัน หากระบายจุดดํามากเกินไปอาจจะ
เป็นการผูกมัดตนเองได้ ดังน้ัน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) ควรพิจารณาตรวจสอบว่ามาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  
เป็นประกาศของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือคณะกรรมการการคุรุสภา เน่ืองจากสํานักงานเลขาธิการ 
คุรุสภาเป็นเพียงหน่วยธุรการ 2) ควรแก้ไขข้อความหน้า 1 ข้อ 3.1 ย่อหน้าที่สาม บรรทัดที่ 7 จากเดิม  
“...ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทารายละเอียด” เป็น “...ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถจัดทาทํา
รายละเอียด” 3) ควรพิจารณาและตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาอีกครั้งหน่ึง เน่ืองจากเป็นการใช้คําซ้ํากัน
ค่อนข้างมาก และนําวัตถุประสงค์มาบรรจุไว้ในคําอธิบายรายวิชาซึ่งขยายความไปเร่ือย ๆ โดยไม่ได้กล่าวถึง
สาระหลักของรายวิชาน้ัน ๆ ให้ชัดเจน  
 
  



๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหมวดวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ . ๒๕62 โดยมอบคณบดีคณะครุศาสตร์ 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ 
มากย่ิงขึ้น 

 
๔.๒.4 การพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
 

 อาจารย์  ดร .รณวีร์  พาผล  ในฐานะอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  นํา เสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราว ประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่  
8 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ีผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๔.๒.4 นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณากําหนดตัวบ่งช้ีการดําเนินงานอย่างรอบคอบ หากกําหนดค่าตัวบ่งช้ี 
ไว้สูงเกินไปจะสะท้อนถึงรายงานการประเมินตนเอง และควรพิจารณาผลงานทางวิชาการอย่างเคร่งครัดว่า 
ต้องมีตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ ในปริมาณที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
ให้ข้อเสนอแนะว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรน้ียังอิงฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2562 แต่เน่ืองจากคร้ังน้ี 
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2563 ไปเรียบร้อยแล้ว  
ดังน้ัน ควรนําไปพิจารณาว่าจะใช้ฉบับใดเพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

3. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่าเมื่อพิจารณาจากเอกสารแล้วเกรงว่าคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยต้องเร่งดําเนินการให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์กังกล่าวโดยเร็วเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ตามมาภายหลัง 
 
  



๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ก่อนที่จะนําเสนอไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาต่อไป 

 
๔.๒.5 การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูร 

และอาจารยป์ระจําหลกัสตูร จํานวน 3 หลักสตูร 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ดังน้ี  

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560 
เน่ืองจากอาจารย์ ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล ได้รับตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  
จึงขอแก้ไข จากเดิม “อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี ประมุขกุล” เป็น “อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  
ประมุขกุล” ประกอบกับ อาจารย์ ดร.ประพิณ ขอดแก้ว ย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน จึงขอแก้ไข จากเดิม 
“อาจารย์ ดร.ประพิณ ขอดแก้ว” เป็น “อาจารย์ ดร.ประพิณ ขอดแก้วอาจารย์จุฑามาศ หนุนชาติ”  

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรฉบับปี 
พ.ศ. 2561 เน่ืองจากอาจารย์เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ลาออกจากราชการ จึงขอแก้ไข จากเดิม 
“อาจารย์เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์” เป็น “อาจารย์เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์อาจารย์เสกสรร  
มณีธร”  

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560 
เ น่ืองจากรองศาสตราจารย์บุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงศ์ เกษียณอายุราชการ จึงขอแก้ไข จากเดิม  
“รองศาสตราจารย์บุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงศ์” เป็น “รองศาสตราจารย์บุญรัตน์ เกษมพิทักษ์พงศ์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุภาพร ฟองจันทร์ตา” 
 ทั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.5 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ 

 
  



๑๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๒.6 การพจิารณาขอปดิหลกัสตูรแบบมีเงื่อนไข และการขออนุโลมสดัส่วน 
อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูรต่อนักศกึษา 
ของหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย  
หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2558 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีความประสงค์ขอปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข โดยให้ดูแลนักศึกษาคงค้างจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือตาม
ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตรต่อนักศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2558 จากเดิม 5 คน คงเหลือ 3 คน โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรฯ และการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ฯ ดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข  
โดยให้ดูแลนักศึกษาคงค้างจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือตามระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 
การขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อนักศึกษา ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จากเดิม 5 คน คงเหลือ 3 คน ต่อไป 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.6 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. เห็นชอบการปิดหลักสูตรแบบมีเง่ือนไข โดยให้ดูแลนักศึกษาคงค้าง จํานวน 22 คน จนกว่า
จะสําเร็จการศึกษาหรือตามระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี  

2. เห็นชอบการขออนุโลมสัดส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ต่อนักศึกษา ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จากเดิม 5 คน 
คงเหลือ 3 คน รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
 ๔.๓   พิจารณาแต่งตั้ง 

  
 ๔.๓.๑ คณะกรรมการสรรหาบคุคลเพื่อแต่งตั้งเปน็คณบดวิีทยาลัยพฒันาเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
พ.ศ. ๒๕๕8 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการได้มาซึ่งคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอนุโลม  

ดังน้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้จัดทํา (ร่าง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 
แห่งเอเชีย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า เพราะเหตุใด

ต้องใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2553 โดยอนุโลม เน่ืองจากระยะเวลาล่วงเลยมาพอสมควรสามารถบัญญัติข้อบังคับใหม่ได้ 
จํานวนนักศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมีมากน้อยเพียงใด เพียงพอที่จะ
ดําเนินการต่อหรือจะหลอมรวมกับคณะอ่ืนหรือไม่  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
ระเบียบวาระน้ีเป็นเร่ืองพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ ส่วนประเด็นที่อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์  
ได้สอบถามน้ัน เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และถึงแม้ว่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชียอาจจะมีจํานวนนักศึกษาน้อย แต่เป็นหน่วยงานท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้
อย่างมาก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่สามารถหาทุนวิจัยจากหน่วยงานในต่างประเทศได้จํานวนมาก และเป็น
เพียงหน่วยงานเดียวที่จัดทําหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท (Dual degree) ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จํานวน ๑๑ ราย โดยในองค์ประกอบของกรรมการท่ีมาจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและรองอธิการบดี/คณบดี/ผู้อํานวยการ ให้ประธานกรรมการส่งรายช่ือมายัง
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการจัดทําคําสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งต้ังต่อไป 

 
๔.6 พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 
 

 4.6.1 การปรบัปรุงตาํแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จํานวน 2 ราย (วาระลบั) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
4/2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 4.6.2 การพจิารณาการกาํหนดระดบัตาํแหน่งเพื่อแต่งตัง้พนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

สังกดัโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ใหด้าํรงตําแหน่งสงูขึ้น  
ตําแหน่งครู ชาํนาญการ จํานวน 2 ตําแหน่ง (วาระลบั) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๖.2 เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
4/2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ระเบียบวาระที่ ๔.๖.2 (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 

4.6.3 การพจิารณาการกาํหนดระดบัตาํแหน่งและการแต่งตั้งพนกังานมหาวิทยาลัย 
ใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึ้น ตาํแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
กรณปีฏบิตังิานเฉพาะดา้นหรือเฉพาะทาง ระดบัชาํนาญการ  
จํานวน 1 ตาํแหนง่ (วาระลบั) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๖.3 เป็นการประชุมลับ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระการประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
4/2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ระเบียบวาระที่ ๔.๖.3 (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือ่ง นโยบายและแผนพัฒนา 

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชมุชนแห่งเอเชยี  
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕65 เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหา 
คณบดีวิทยาลยัพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอนุโลม อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและการดําเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 
แห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๘ วรรคสาม ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหา
บุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕65 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัย 
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕65 เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
 



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ 
ให้ทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางส่วนบางเรื่องในระหว่างการประชุม 
ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4.2 ระเบียบวาระที่ 4.3 ระเบียบวาระที่ 4.6.1 – 4.6.3 และระเบียบวาระที่ 6.1  
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๓๒ (๒)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 เฉพาะ
ระเบียบวาระที่ 4.2 ระเบียบวาระที่ 4.3 ระเบียบวาระที่ 4.6.1 – 4.6.3 และระเบียบวาระที่ 6.1 ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒) 
 
เลิกประชุมเวลา 12.20 น.  
 
 มนสิชา รตันกจิ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


